

ตัวที่ -2.6% YoY น้อยกว่าตลาดคาดที่ -3.3% โดยถูกขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

พิมพ์ค้นหาข่าว

f



ตลาดหุ้น การเงิน-การคลัง เศรษฐกิจ-ธุรกิจ-ไอที อสังหาริมทรัพย์ ประกัน

ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

Home > TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี



บริษัท ที.เอ.ซี.คอมซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวิธยา อังควานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารลูกค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 125,000 บาท ให้กับ "โครงการ การก่อสร้างไอซียูโควิด ส่วนต่อขยาย" โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารลูกค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 125,000 บาท ให้กับ “โครงการ การก่อสร้างไอซียูโควิด ส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19





**krungsri**  
กรุงศรี

เครือ MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

#ความห่วงไม่เคยห่าง กรุงศรีอยู่นะ

# ได้ฟรี ยังไม่ดีเท่า ได้คืน

**ใหม่**

**บัญชีกรุงศรี จัดให้ D**

**เปิดบัญชี และสมัครบัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ D**

**สมัครง่าย**

- ได้คืน Welcome GIFT 200 บาท เมื่อสมัครบัตรเดบิต
- ได้คืน Monthly GIFT 100 บาท ทุกเดือน
- ได้คืน Krungsri GIFT ทุกเดือน



หรือที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา

**รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก**

วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

- รับสิทธิประโยชน์เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์จัดให้ พร้อมสมัครบัตร เดบิต จัดให้ D และเพิ่มบัญชีบน KMA-Krungsri Mobile App
- ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

## กิจกรรม CSR



**เครือข่ายซีพีเอฟ ส่งอาหาร-หน้ากากอนามัย หุ่น SW.จ.สมุทรปราการ**  
เขียนโดย บลูซิว online 20/05/2021



**foodpanda พนักงานจัดส่ง ส่งมอบกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย**  
เขียนโดย บลูซิว online 19/05/2021

**ซีพีเอฟ ส่งเสบียงอาหาร หมอ-พยาบาล SW.สนาม SW.ตรัง**  
เขียนโดย บลูซิว online 19/05/2021